

GIỚI THIỆU THÔNG TIN THÁNG 10 NĂM 2019

STT	TÊN BÀI	TÁC GIẢ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững	Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội	Năm 2019 là năm Chính phủ sẽ đánh giá những kết quả chủ yếu của Việt Nam đã đạt được trong 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Trong sự nghiệp chung đó, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.	Tạp chí Cộng sản, số 10/2019- tr.10
2	Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả	TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia	Cải cách khu vực công, cải cách hành chính đã trở thành một xu thế của thời đại nhằm xây dựng nền hành chính thực sự là động lực, là đòn bẩy cho phát triển. Cải cách hành chính, cải cách khu vực công lập trong hệ thống hành chính nhà nước mà trọng tâm là đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ...	Tạp chí Lý luận Chính trị - số 10/2019, tr.20
3	Chống tham nhũng không có vùng cấm	TS. Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội	Không có “vùng cấm” là quan điểm nhất quán của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt thời gian vừa qua. Với việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm nhất là sai phạm của cán bộ cấp cao được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào quyết tâm của Đảng. Nhà nước loại bỏ những kẻ cơ hội, than những, suy thoái ra khỏi hệ thống chính trị ...	Tạp chí Nhân quyền - số 9/2019, tr. 11



4	Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường ở một số nước trên thế giới hiện nay và ý nghĩa đối với Việt Nam	ThS. Bùi Hồng Thanh, Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh	Mối quan hệ bình đẳng giữa tự nhiên và xã hội, cũng như sự tác động qua lại của con người và môi trường được cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn của giới Phật giáo nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gần đây, đặc biệt những nơi đã trải qua giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa...	Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 10/2019 – tr.14
5	Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh <i>dòng chảy liên tục của lịch sử, văn hóa Việt</i>	GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương	Thời đại Hùng Vương là giai đoạn mở đầu lịch sử dựng nước của dân tộc ta. Ngày 24/9/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam và Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam”...	Tạp chí Lịch sử Đảng – số 10/2019, tr. 8
6	Tác phẩm “ Dân vận “ của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay	Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương	Tác phẩm “ Dân vận” đã khẳng định vị trí xứng đáng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với giá trị đặc biệt, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. “ Dân vận” là tâm huyết Bác dành cho mỗi cán bộ, đảng viên, khẳng định sâu sắc quan điểm dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng thời phản chiếu sinh động, trọn vẹn cả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.	Tạp chí Dân vận – Số 10/2019, tr.9

G S A
R U C
I N E
V B I T

7	Một số suy nghĩ về đổi mới công tác bầu cử trong Đảng	Kiều Cao Chung	Bầu cử trong Đảng là khâu quyết định nhân sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cần đổi mới công tác bầu cử trong Đảng. Dưới đây là một vài suy nghĩ mang tính nghiên cứu của tác giả Kiều Cao Chung – người từng nhiều năm công tác trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng	Tạp chí Xây dựng Đảng – Số 10/2019, tr.31
8	Khái niệm người khởi kiện và vấn đề xác định tư cách người khởi kiện trong Tố tụng hành chính	ThS. Nguyễn Hoàng Yên, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh	Bài viết phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam về khái niệm người khởi kiện, thực tiễn xác định tư cách người khởi kiện trong vụ án hành chính và những hạn chế trong quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về vấn đề này.	Tạp chí Nhà nước và pháp luật – số 10/2019, tr.22
9	Nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá viên chức theo vị trí việc làm ở đơn vị công lập	ThS. Nguyễn Thị Lê, Học viện hành chính quốc gia	Đánh giá viên chức theo vị trí việc làm là yêu cầu quan trọng phù hợp với xu thế phát triển cũng như quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khi áp dụng đánh giá viên chức theo vị trí việc làm đem lại ý nghĩa tích cực đối với viên chức và quản lý nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính vì vậy, để áp dụng thành công cách thức đánh giá này đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt hiệu quả cao	Tạp chí Quản lý nhà nước – số 10/2019, tr.37



10	Quan điểm của Triết học Mác – Lênin về lịch sử xã hội	PGS,TS.Nguyễn Ngọc Hà, Viện Triết học, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	Nghiên cứu về lịch sử xã hội đã có lịch sử hàng ngàn năm. Quan điểm của Triết học trước Mác về lịch sử xã hội là quan điểm duy tâm. Với sự xuất hiện của triết học Mác, lần đầu tiên lịch sử xã hội được giải thích trên lập trường duy vật. Các quan điểm của triết học Mác – Lênin về lịch sử xã hội là lịch sử của xã hội diễn ra theo quy luật khách quan, hoạt động vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ giữa người với người về kinh tế quyết định quan hệ giữa người với người về chính trị và văn hóa – xã hội. Quan điểm duy vật về lịch sử xã hội là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học cho việc nghiên cứu các vấn đề cụ thể của xã hội	Tạp chí Triết học - số 11/2019, tr.33
----	---	--	--	---------------------------------------



K/T TRƯỞNG PHÒNG TC- HC- TT- TL
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

[Handwritten signature]

Lê Thị Xuân Mai